

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

เร่งสร้างสิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์	วัน อสม.แห่งชาติ -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวเปิดงานเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560 ว่า อสม.เป็นหัวใจสำคัญต่อระบบสุขภาพ ในปี 2560 มีนโยบายยกระดับคุณภาพบริการทางด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน โดยเร่งรัดพัฒนาศักยภาพอสม.ยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ สร้างการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดเครือข่ายการดำเนินงานที่เข้มแข็งและยั่งยืน นอกจากนี้ อสม.ยังทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ด้วย -เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ในปี 2560 มีอสม.ที่มีผลงานดีเด่นเข้ารับรางวัล 826 คน ได้แก่ อสม.ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง 3 คน อสม.ดีเยี่ยม 11 คน อสม.ดีเด่นระดับชาติปี 2559 จำนวน 13 คน อสม.ดีเด่นระดับชาติ ปี 2560 จำนวน 15 คน อสม.ดีเด่นระดับภาค 30 คน อสม.ดีเด่นระดับเขตบริการสุขภาพ 80 คน อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด 610 คน รางวัลองค์กรอสม.สร้างสุขภาพดีเด่น ระดับเขต 36 รางวัล ทีมสนับสนุนอสม.ดีเด่นระดับชาติ 15 ทีม และรางวัลอสม.ชวนคนเล็บบูหรีสำเร็จ ดีเด่นระดับเขต 17 คน
สยามรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการออนไลน์	อสม.คุ้มครองผู้บริโภค -เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. พร้อมด้วย พล.ต.ต. ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการ สคบ. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อสม. ด้านส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค ทำหน้าที่ส่งเสริมการรับรู้สิทธิผู้บริโภคขั้นพื้นฐานในชุมชน เผื่อระวังผลิตภัณฑ์อันตรายที่พบบ่อย อาทิ ยาสมุนไพรผสมสเตียรอยด์ และสร้างชุมชนให้เข้มแข็งปลอดภัย ไม่ตกเป็นเหยื่อการโฆษณาชวนเชื่อ โดยในเดือนมกราคมปีนี้ สคบ. พบการร้องเรียนเรื่องสินค้าอุปโภคและบริโภคมากที่สุด จำนวนเกือบ 1 ใน 3 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
มติชน สยามรัฐ เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการออนไลน์	สุ่มตรวจผักผลไม้ -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ร่วมกับ อย. สสจ. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์14 แห่งทั่วประเทศ เผื่อระวังความปลอดภัยของผักผลไม้สดในประเทศตั้งแต่ปี 2550 โดยใช้ชุดทดสอบสุ่มตรวจผักผลไม้ปีละมากกว่า 3,000 ตัวอย่าง พบว่า การตกค้างสารเคมีกำจัดแมลงที่เกินเกณฑ์ความปลอดภัยมีแนวโน้มลดลง โดยปี 2559 ตรวจพบเพียงร้อยละ 0.46 ส่วนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ระหว่างปี 2556 - 2559 โดยสุ่มตรวจผักและผลไม้ที่นำเข้าจากต่างประเทศปีละประมาณ 800 ตัวอย่าง พบการตกค้างประมาณร้อยละ 10 ในปี 59 ได้สุ่มเก็บผักผลไม้สดที่คนไทยนิยมบริโภคสูงจากตลาดค้าส่ง 5 ภาค ภาคละ 2 จังหวัด ผลไม้สด ได้แก่ ส้ม มะม่วง ฝรั่ง เงาะ ลิ้นจี่ ลำไย แก้วมังกร ชมพู 99 ตัวอย่าง พบสารตกค้างร้อยละ 51 มีผลไม้ที่มีสารตกค้างเกินมาตรฐาน ร้อยละ 7 สารเคมีที่พบสูงคือ คาร์เบนดาซิม, ไซเปอร์มีทริน ผักสด ได้แก่ คะน้า ถั่วฝักยาว ผักบุ้ง แดงกวาง พริกชี้หนู ผักชีโหระพา มะเขือเปราะ 112 ตัวอย่าง ตกค้างร้อยละ 50 และร้อยละ 5 มีสารตกค้างเกินมาตรฐาน และพบวัตถุอันตรายห้ามใช้ 2 ชนิดคือ เอนโดซัลแฟน, เมทามิโดฟอส ในคะน้า ถั่วฝักยาว 3 ตัวอย่าง ทั้งนี้ ผู้บริโภคควรเลือกซื้อจากแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้ ก่อนบริโภคต้องล้างอย่างถูกวิธี เช่น ล้างด้วยน้ำไหลผ่าน แกะกลีบ ใบ ตัดส่วนที่ไม่รับประทานออก เคาะดินออกจากราก ก่อนล้างด้วยความแรงของน้ำพอประมาณ คลี่ใบผัก แล้วนำไปมา 2 นาที จะลดสารพิษได้ร้อยละ 25-65 หรือใช้เบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนโต๊ะ ผสมน้ำอุ่นหรือน้ำธรรมดา 10 ลิตร แช่ 15 นาที แล้วล้างออก ลดสารพิษได้ร้อยละ 90-95 หรือใช้น้ำส้มสายชู 1 ช้อนโต๊ะกับน้ำ 4 ลิตร แช่ 10 นาที แล้วล้าง ลดสารเคมีได้ร้อยละ 60-84
สยามรัฐ	อาหารคลายร้อน -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ช่วงหน้าร้อนประชาชนสามารถคลายร้อนได้ด้วยผักและผลไม้

สื่อ	ประเด็นข่าว
ผู้จัดการออนไลน์	เช่น แดงกวาง แดงโม แคนตาลูป ตระกูลเบอร์รี่ ผักโขม มะเขือเทศ และเลือกอาหารย่อยง่าย เน้นที่มีน้ำมาก ให้พลังงานน้อย เช่น ข้าวแช่ สลัด มะระทรงเครื่อง ต้มน้ำเปล่า 8-10 แก้ว/วัน ต้มน้ำผักผลไม้สด-น้ำสมุนไพรหวานน้อย เลี่ยงอาหารไขมัน-เนื้อสัตว์ที่ใช้พลังงานย่อยสูง อาหารร้อน เช่น ชিং กระเทียม ไม่ต้มน้ำอัดลม งดดื่มแอลกอฮอล์ เพราะทำให้หลอดเลือดที่ผิวขยายตัว ขันน้ำออกเร็วขึ้น เหงื่อออก ปัสสาวะบ่อย ทำให้ร่างกายขาดน้ำไม่รู้ตัว
สยามรัฐ	<p>การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. แถลงข่าว "การจัดทำชุดข้อเสนอแนะสำหรับผู้ไม่ควรดื่มสุรา" และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "9 หน่วยงานร่วมใจ ครบ 9 ปีกฎหมายไทยต้านภัยแอลกอฮอล์" โดยคำแนะนำ 5 ข้อ สำหรับประชาชนแต่ละกลุ่มได้แก่ 1.เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี 2.หญิงตั้งครรภ์ในระยะและหญิงเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 3.ผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทและผู้ทำงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 4.ผู้ที่มีปัญหาโรคจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือผู้มีโรคประจำตัว และ 5.ประชาชนทุกเพศทุกวัย ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากฐานวิชาการ โดยกระทรวงสาธารณสุขจะออกประกาศชุดข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถนำข้อมูลไปอ้างอิงในข้อปฏิบัติตามมาตรการได้เป็นแนวทางเดียวกัน และเป็นการสร้างบรรทัดฐานของสังคมให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา</p>
มติชน	<p>โรคเมลิออยโดสิส</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคเมลิออยโดสิส ตั้งแต่ 1 มกราคม-14 มีนาคม 2560 มีรายงานผู้ป่วย 677 ราย เสียชีวิต 9 ราย ผู้ป่วยร้อยละ 50 เป็นเกษตรกร คาดว่าจะพบผู้ป่วยโรคเมลิออยโดสิสเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในภาคใต้ที่พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตสูงขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากมีฝนตกและน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ส่วนอาการของโรค อาจมีไข้เป็นเวลานาน มีเนื้อตาย แผล ฝีหนองที่ปอด ตับ ม้าม หรือมีการติดเชื้อในกระแสเลือด การป้องกันคือ ใส่รองเท้าบูตเมื่อจำเป็นต้องเดินลุยหรือย่ำน้ำเป็นเวลานาน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำท่วม ต้มน้ำดื่มสุก และหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์สุก ๆ ดิบ หากมีอาการไข้เกิน 5 วัน หรือเกิดแผลอักเสบเรื้อรัง ควรจะรีบไปพบแพทย์ สอบถามข้อมูลโทรสายด่วน 1422</p>
กรมประชาสัมพันธ์ new)108 เว็บไซต์คมชัดลึก	<p>กรมสุขภาพจิตคว้ารางวัลระดับโลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เข้ารับรางวัลโกลิซาโน โกลบอล เฮลท์ ลีดเดอร์ชิพ อวอร์ด จากการพัฒนาระบบการคัดกรอง ประเมิน ดูแลช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญา ตลอดจนการส่งต่อ และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ การแข่งขันกีฬาฤดูหนาวสเปเชียลโอลิมปิก สาธารณรัฐออสเตรเลีย โดยไทยเป็น 1 ใน 7 ที่ได้รับรางวัล จาก 25 ประเทศที่มีการเสนอชื่อเข้าชิง</p>
เดลินิวส์	<p>อากาศร้อน</p> <p>-เสนอข่าว นางศุภศรีย สว่างศ์ รักษาการแทน ผอ.สคร. 10 จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า โรคลมแดด หรือ Heat Stroke มีอันตรายอย่างรุนแรง อาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต จากการทำงานที่ผิดปกติของระบบสมอง หากได้รับการรักษาทันทีที่จะช่วยรักษาชีวิตและลดความพิการได้อย่างมาก อาการสำคัญคือ ตัวร้อนจัดขึ้นเรื่อย ๆ เกินกว่า 40 องศาเซลเซียส หายใจเร็ว ไม่มีเหงื่อออก อ่อนเพลีย คลื่นไส้ ปวดศีรษะ ความดันต่ำ กระสับกระส่าย มึนงง ชักเกร็ง และหมดสติ โดยข้อมูลจากสำนักกระบาดวิทยา ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม-17 เมษายน 2559 พบผู้เสียชีวิตจากโรคลมร้อน 21 คน ส่วนใหญ่เสียชีวิตในที่สาธารณะ และเป็นผู้ประกอบการอาชีพรับจ้าง</p> <p>การช่วยเหลือผู้ป่วยมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1.นำผู้มีอาการเข้าร่ม นอนราบ ยกเท้าสูงทั้งสองข้าง ถอดเสื้อผ้าชั้นนอกออก 2.เทน้ำเย็นราดลงบนตัว เพื่อลดอุณหภูมิร่างกายให้ลดต่ำลงโดยเร็วที่สุด 3.ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบตามซอกคอ รักแร้ ขาหนีบ 4.ไม่ควรใช้ผ้าเปียกคลุมตัว เพราะจะขัดขวางการระเหยของน้ำออกจากร่างกาย 5.รีบนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือโทรสายด่วน 1669</p> <p>ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นายชินทร์ ศิรินาด ผอ.สำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า ช่วงฤดูร้อนมีโรคต่างๆ ที่ต้องเฝ้าระวัง ดังนี้ โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ อูจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ บิด อหิวาตกโรค และไทฟอยด์ ซึ่งป้องกันได้ด้วยการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ และกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ส่วนโรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันได้ด้วย "คาถา 5 ย." โรคผิวหนัง ได้แก่ ผดร้อน กลาก เกลิออน และรูขุมขนอักเสบ ป้องกันด้วยการหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีแสงแดดเป็นเวลานาน สำหรับอาการป่วยจากความร้อน ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล ถ้าผู้ป่วยไม่หมดสติให้ต้มน้ำ ทำให้ตัวผู้ป่วยเย็น หากหมดสติและอาเจียนให้จับศีรษะหันไปด้านหลังเพื่อป้องกันการสำลัก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ผู้จัดการรายวัน	<p>หมอกควันไฟป่า</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ณรัช สิงห์ปภากร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 และนายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) พร้อมคณะ บินตรวจสถานการณ์ไฟป่าเหนือเขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงปัจจุบัน มีจุด Hot spot สะสม 586 จุด มากที่สุด คือ พื้นที่ผืนป่าเหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล พบ Hot spot 163 จุด ขณะที่ สสจ.ตากรายงานการเฝ้าระวังโรคที่อาจได้รับผลกระทบจากภาวะหมอกควัน ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ -18 มีนาคม 2560 มีผู้ป่วยจากโรคทางเดินหายใจทุกชนิด 12,235 คน ผู้ป่วยโรคตาอักเสบ 918 คน</p>
ข่าวสด	<p>ล้างไตช่องท้อง</p> <p>-เสนอข่าว พญ.เสาวลักษณ์ ชาวโพหนอง อายุรแพทย์โรคไต รพ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า หลังจาก รพ.เข้าร่วมโครงการนำร่องล้างไตผ่านช่องท้องของ สปสช. ร่วมกับ 25 รพ.ทั่วประเทศ มาเกือบ 10 ปี พบว่า สามารถช่วยยืดอายุผู้ป่วยได้มาก โดยอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้อง ในปีที่ 1, 3, 5 และ 10 ปี เท่ากับ 91.81%, 80.41%, 77.78% และ 76.90% ตามลำดับ</p>
เดลินิวส์	<p>อบจ.สระแก้ว มอบบขชื้อเครื่องไตเทียม รพร.สระแก้ว</p> <p>-เสนอข่าว นายทรงยศ เทียนทอง นายก อบจ.สระแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมมอบเงินจัดซื้อเครื่องไตเทียมพร้อมอุปกรณ์ 14 เครื่อง มูลค่า 6,972,500 บาท ให้แก่มูลนิธิรพ.สมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว โดยมี นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ประธานมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว และนพ.สุวรรณค์ ขวัญใจพานิช ผอ.รพร.สระแก้ว ร่วมรับมอบ</p>
เดลินิวส์ สกู๊ปหน้า 1	<p>โรคเบาหวาน</p> <p>-เสนอบทความการใช้สื่อโซเชียลแก้ปัญหาโรคเบาหวาน โดย นพ.เพชร รอดอารีย์ เลขาธิการสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ จัดโครงการ "สัมมนาเครือข่ายชมรมผู้เป็นเบาหวาน" ร่วมกับโรงพยาบาลในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยเบาหวาน จากการจัดใน 6 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ อุบลราชธานี สงขลา เชียงใหม่ ระยอง พิษณุโลก สามารถเข้าถึงผู้ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 400 คน บุคลากรทางการแพทย์ 300 คน จาก 128 โรงพยาบาล และเผยแพร่ข้อมูลความรู้โรคเบาหวานทาง www.dmtthai.org และเฟซบุ๊กสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ</p> <p>ศ.นพ.ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดเฟซบุ๊กชื่อ Endocrinology by Prof. Chatlert Pongchaiyakul ให้ความรู้ทางวิชาการเรื่องระบบต่อมไร้ท่อและเบาหวาน มีผู้ติดตามเกือบ 4 หมื่นคน และยังให้คำแนะนำผ่าน LINE โดยส่งข้อมูลเรื่องการควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย การปรับยา เพื่อให้ผู้ป่วยควบคุมอาการได้ดีขึ้น</p> <p>ดร.สุปิยา เจริญศิริวัฒน์ นักวิจัยและหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยติดตามสุขภาพและรูปแบบการดำเนินชีวิต ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กล่าวถึงการออกแบบข้อมูลเพื่อให้ใช้งานกับโรคเบาหวาน มี 3 หมวดสำคัญ คือ 1.การบันทึกประวัติ 2.ข้อมูลทางโภชนาการ และ 3.การดูแลสุขภาพ โดยในประเทศไทย มีแอปพลิเคชัน เช่น FoodiEat ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ บันทึกพฤติกรรมกรรมการรับประทานอาหาร พร้อมคำนวณค่าพลังงานที่เผาผลาญจากการออกกำลังกายได้</p> <p>ผศ.สมิทธิ บุญชุตินา อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ผู้ใช้งานต้องมีความรู้ทักษะ 4 ด้าน คือ 1.ความรู้เรื่องความเสี่ยงของโรคเบาหวาน 2.เทคนิคสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 3.การผลิตภาพกราฟิก และ 4.กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์</p>
เดลินิวส์	<p>มาตรการลดอุบัติเหตุ</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงมาตรการจูงใจลดอุบัติเหตุ ว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 11/2560 เรื่องแก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนมาตรการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน และเสริมสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยปรับแก้ข้อยกเว้น จากเดิม "การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะที่ขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดเกินกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์" เป็น "การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะที่ขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์" ซึ่งถือว่าเมาสุรา โดยมีผลใช้บังคับสำหรับการทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัยตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์	<p>สสส.สร้างชุมชนเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม</p> <p>-เสนอข่าว สสส. และพันธมิตร จัดมหกรรมอีกแพ่ง แบ่งปัน อีสานสร้างสุข ปี 3 "ตามรอยพ่อ พออยู่ พอกิน" ที่ จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นฐานการเรียนรู้ของแกนนำชุมชน นำเสนอผลสำเร็จของการทำงานร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ทั้งเรื่องการจัดการขยะ ลดเหล้า ลดสร้างชุมชนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดการขยะชุมชน เกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี ลด ละ เลิกเหล้าในชุมชน</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ line ทาง	<p>MRT จัดตรวจสุขภาพฟรี</p> <p>-เสนอข่าว บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จัดกิจกรรม "M Care สุขภาพดี ชีวิตปลอดภัย" 22-24 มี.ค.นี้ เวลา 13.00-18.00 น. ณ รถไฟฟ้า MRT สถานีพหลโยธิน บริเวณทางออก 3 เชิญชวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT เข้าบริการตรวจสุขภาพฟรี กับสถานพยาบาลชั้นนำ อาทิ ตรวจรักษาด้วยศาสตร์แพทย์จีน แนะนำการนวดบำบัดโรคออฟฟิศซินโดรม ตรวจสุขภาพสายตา ปรีกษาปัญหาผิวพรรณ และลึ้นบัตรรถไฟฟ้าฟรีและรางวัลอื่น ๆ</p>
M2F เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>กทม.รับสมัครหมอ-พยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว พญ.วันทนี วัฒนระ รองปลัด กทม. เปิดเผยว่า กทม.ได้ขอจัดสรรอัตรากำลังเพิ่มกว่า 900 อัตรา เพื่อให้การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขมีประสิทธิภาพมากขึ้น และได้เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการสังกัด กทม. รวม 85 อัตรา อาทิ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน 4 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 15 ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ 18 ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 10 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 30 ตำแหน่ง นักจิตวิทยาปฏิบัติการ 4 ตำแหน่ง สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ศาลาว่าการกทม.2 ดินแดง สอบถามโทร 0-2245-2615 วันที่ 25 เม.ย.-17 พ.ค.นี้</p>
เดลินิวส์ สก๊อปหน้า1	<p>ความรุนแรงในวัยรุ่น</p> <p>-เสนอสก๊อป พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวถึงกรณีความรุนแรงในวัยรุ่น จากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ว่า เรื่องนี้องค์การอนามัยโลกให้ความสนใจอย่างมาก เพราะถือว่าเป็นปัญหาที่กระทบต่อสุขภาวะของสังคม โดยเมื่อปี 2559 ได้มีการเปรียบเทียบความรุนแรงในวัยรุ่นที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก พบว่า การใช้ความรุนแรงของประเทศไทยเกิดขึ้นน้อยกว่า แต่รุนแรงมากกว่า สาเหตุ 1.เกิดจากตัวเด็กวัยรุ่นเอง 2.พื้นฐานครอบครัว-การเลี้ยงดู เห็นการใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องปกติ 3.ปัจจัยด้านสังคม และมีปัจจัยเสริม เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด</p> <p>การแก้ปัญหาเริ่มจากแบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็นปัญหามาก หรือระดับหัวใจ และกลุ่มเด็กปกติ หรือกลุ่มที่มีแนวโน้มจะก่อความรุนแรงจากการถูกกระตุ้น โดยกลุ่มแรก อาจต้องนำมาตรการทางกฎหมายมาใช้ เพื่อให้เกิดการยอมรับว่าทำผิด ส่วนกลุ่มปกติที่มีความเสี่ยง ควรใช้วิธีป้องกัน ด้วยการเปิดพื้นที่ให้ได้ทำกิจกรรมเพื่อสร้างคุณค่าให้ตัวเอง ใช้พลังขับเคลื่อนความรุนแรงมาทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์</p>
มติชน โพสต์ทูเดย์ คมชัดลึก ไทยรัฐ แนวหน้า new)108 เว็บไซต์ไทยโพสต์ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก ข่าวสด บทบาทวิชาการ	<p>รายงานความสุขโลก 2560</p> <p>-เสนอข่าว รายงานความสุขโลก 2560 (World Happiness Report 2017) จัดทำโดยเครือข่ายการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สหประชาชาติริเริ่มเมื่อปี 2555 และเผยแพร่ในวันความสุขโลก 20 มีนาคม ซึ่งอิง 6 ปัจจัย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัวประชากร อายุขัย เสรีภาพ ความโอภอ้อมอารี การสนับสนุนทางสังคม และการปลอดทุจริตในภาครัฐหรือธุรกิจ พบว่า ประเทศนอร์เวย์มีความสุขที่สุดในโลก ตามด้วยเดนมาร์ก ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ฟินแลนด์ เนเธอร์แลนด์ แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสวีเดน ตามลำดับ</p> <p>ส่วน 10 ประเทศที่มีความสุขน้อยที่สุดในจำนวน 155 ประเทศ ได้แก่ เยเมน เซาท์ซูดาน ไลบีเรีย กินี โตโก รวันดา ซีเรีย แทนซาเนีย บุรุนดี และสาธารณรัฐแอฟริกากลาง เทียบในกลุ่มอาเซียน สิงคโปร์ อันดับ 26 ประเทศไทย อันดับ 32 มาเลเซีย อันดับ 42 ฟิลิปปินส์ 72 และอินโดนีเซีย 81</p> <p>-กล่าวว่า การจัดอันดับขององค์การระหว่างประเทศอาจเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่บ่งบอกสถานการณ์ในสังคม โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ หรือตัวเลขวัดผลทางสังคม อายุประชากร สวัสดิการต่างๆ ฯลฯ แต่การมุ่งมั่นจะเพิ่มอันดับคะแนนเพื่อให้ประเทศดูดีมีชื่อเสียงนั้น ควรพิจารณาสภาพความจริงเป็นสำคัญด้วย</p> <p>แนวทางการเร่งออกกฎหมายเพื่อให้ทันองค์กรต่างๆ สำรองและเก็บคะแนน เพื่อหวังให้อันดับของประเทศทันสำหรับการประกาศผล อาจไม่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างตรงจุด และอาจไม่สะท้อนสถานการณ์อย่างแท้จริง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
M2F	ประเทศสุขภาพดี -เสนอข่าว การสำรวจประเทศที่มีสุขภาพดีที่สุดในโลก ประจำปี 2017 จากทั้งหมด 163 ประเทศ อันดับที่ 1 ได้แก่ อิตาลี ซึ่งมีประชากรอายุเฉลี่ยระหว่าง 80-89 ปี จากการรับประทานอาหารที่ประโยชน์ ร่องลงมาคือ ไช้แลนด์และสวีทเซอร์แลนด์ โดยสิงคโปร์เป็นประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศเดียวที่อยู่ในระดับท็อปของตาราง คือ อันดับที่ 4
มติชน	โรงงานผลิตโบท็อกซ์ เกาหลี -เสนอบทความว่า ประเทศเกาหลีมีโรงงานผลิต "บ็อกซิ่ง" ขนาดใหญ่เกิดขึ้นถึง 3 แห่งในช่วงเวลาไม่กี่ปี ซึ่ง ภก. สุรวุฒิ ววงค์ ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท เซเลส ประเทศไทย จำกัด ผู้นำเข้าที่บ็อกซิ่งจากประเทศเกาหลี ภายใต้ชื่อ "นิวโรน็อกซ์" (Neuronox) กล่าวว่า เป็นที่น่าแปลกใจ เพราะการหาสายพันธุ์เพื่อจะมาเป็นสารตั้งต้นไม่ใช่เรื่องง่าย จึงเป็นเรื่องน่ากังวลต่อผู้บริโภค หากไม่ทราบข้อมูลที่ถูกต้องก่อนการตัดสินใจ
ไทยโพสต์	นมแม่แช่แข็ง -เสนอข่าว สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า กุน แนน อธิบดีกรมศุลกากรและสรรพสามิตของกัมพูชา ยืนยันว่า มีการสั่งระงับการส่งออกนํ้านมแม่ไปยังสหรัฐอเมริกาจริง โดยกรมศุลกากรและสรรพสามิตได้ขอให้บริษัท แอมโบรเซีย แล็บส์ ติดต่อกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอใบอนุญาตให้ถูกต้อง เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้มาจากอวัยวะของมนุษย์ บริษัทจากรัฐยูทาห์ของสหรัฐ อ้างว่า เป็นธุรกิจเจ้าแรกที่ส่งออกนํ้านมแม่จากนอกประเทศมายังลูกค้าในสหรัฐ คือ กลุ่มแม่ที่ต้องการเสริมอาหารให้แก่ลูกของตน หรือกลุ่มแม่ที่ไม่มึนมพอเลี้ยงลูกได้เอง โดยนํ้านมแม่ที่รับซื้อจากแม่ลูกอ่อนในกัมพูชาจะถูกแช่แข็งแล้วส่งต่อไปยังสหรัฐ เพื่อทำการพาสเจอร์ไรซ์ขายในราคา 20 ดอลลาร์ (ราว 700 บาท) ต่อปริมาณบรรจุ 5 ออนซ์ (147 มิลลิลิตร)
เดลินิวส์	ไข้เหลือง -เสนอข่าว ประเทศบราซิลยืนยันผู้เสียชีวิตจากไข้เหลืองในสัปดาห์นี้ เป็นชายวัย 38 ปี มีอาการป่วยเมื่อวันที่ 11 มี.ค. เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบผู้ป่วยรายอื่นที่ต้องสงสัยว่าอาจได้รับเชื้อ ทั้งนี้ รัฐรีโอเดจาเนโรอยู่ในระหว่างเร่งแจกจ่ายวัคซีนไข้เหลือง
M2F	อหิวาตกโรค -เสนอภาพข่าว เจ้าหน้าที่ยูนิเซฟตรวจร่างกายเด็กในศูนย์ลี้ภัย ในรัฐเบย์ ประเทศโซมาเลีย ซึ่งอยู่ในภาวะขาดสารอาหาร และเวลานี้กำลังประสบภาวะอหิวาตกโรคระบาด เนื่องจากภัยแล้งรุนแรง ขณะที่สหประชาชาติประกาศสถานการณ์วิกฤตต่ออยากในซูดานใต้ ไนจีเรีย เยเมน และโซมาเลีย ว่า จะมีผู้ได้รับผลกระทบอย่างน้อย 20 ล้านคนล่าสุด สหภาพยุโรปประกาศเพิ่มเงินช่วยเหลือในพื้นที่เหล่านี้อีก 165 ล้านยูโร



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch